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ประเทศจะพัฒนาเศรษฐกิจได้เจริญก้าวหน้าหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนทั้งสิ้น

มองโลกแบบวิกรม ตอน เจาะลึก การศึกษาไต้หวัน (1)
วันนี้ประเทศจะพัฒนาเศรษฐกิจได้เจริญก้าวหน้าหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนทั้งสิ้น

สังคมไทยในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาทางด้านจริยธรรม คุณภาพของคนนั้นเป็นตัวหลัก

เรายังอยู่กับเรื่องของการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นโครงสร้างของทุก ๆอย่าง
วันนี้ประเทศจะพัฒนาเศรษฐกิจได้เจริญก้าวหน้าหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนทั้งสิ้น
สังคมไทยในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาทางด้านจริยธรรม คุณภาพของคนนั้นเป็นตัวหลัก
ถ้าเกิดว่าคนไทยนั้นมีความคิดที่ถูกต้อง มีการศึกษา มีการอบรมที่ดีประเทศไทยเราก็จะไม่มีปัญหาเช่นทุกวันนี้

สิ่งที่เรากำลังขยายไปในอนาคตมากกว่าในวันนี้ถึง 5 เท่าเลยทีเดียว
วันนี้อมตะกำลังมองว่าอาเซียนเราคือภูมิภาคที่ต่อไปนั้นกำลังจะกลายเป็นครอบครัวเดียวกันอีกไม่เกิน 2 ปี
เราจะไม่มีชายแดน และการที่เราไม่มีชายแดน ประเทศไทยถือว่าได้เปรียบที่สุดเพราะอยู่ตรงกลาง
วันนี้อมตะกำลังมองว่าปัจจุบันอมตะมีขนาดพื้นที่อยู่ประมาณ 60,000 กว่าไร่ เรากำลังขยายตัวมากกว่านี้ถึง 5
เท่าตัว

ผมเชื่อว่าการศึกษาที่ดีจากโรงงานต่าง ๆ ที่ได้มีการฝึกอบรมผู้คนในอมตะนั้น
ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของบุคลากร แต่อย่างไรก็ตาม
พื้นฐานที่สำคัญก็คือเรื่องการศึกษาที่เรากำลังคิดจะสร้างเมืองมหาวิทยาลัย หรือ “เมืองวิทยาศาสตร์”
โดยเราเตรียมพื้นที่ภายในนิคมฯ อมตะนครประมาณ 1,000 ไร่
เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาแห่งแรกของประเทศไทย จากการดำเนินงานโดยภาคเอกชน
และส่งเสริมให้มีการวิจัย พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการภายในพื้นที่นิคมฯ อมตะ
กับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นนำต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ตลอดจนเร่งรัดการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตได้

ผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้ประชากรประมาณ 300,000 คน ของอมตะเราสามารถผลิต GDP ได้ประมาณถึง 10
เปอร์เซ็นต์ของประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ
ถ้าเกิดว่าเรามาดูว่าเราได้คนที่มีคุณภาพมากขึ้นย่อมที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตของเราดีขึ้น
และสิ่งที่สำคัญเรากำลังคิดต่อไปนอกจากเรื่องของบุคลากร ก็คือเรื่องของการทำวิจัยคิดค้นสินค้าใหม่ ๆ
เพราะว่าในโรงงานของอมตะในปัจจุบันมีประมาณ 20 กว่าโรงงานต้องทำเรื่องค้นคว้าและวิจัย
ในอดีตนั้นมีแต่สายการผลิตอย่างเดียวแต่วันนี้โรงงานต่าง ๆ กำลังคิดที่จะทำสินค้าใหม่
ฉะนั้นถ้าเราสร้างสถาบันการศึกษาได้ก็จะช่วยส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของเราได้ดียิ่งขึ้น นั่นเป็นสิ่งที่
อมตะกำลังวางแผนที่จะทำเกี่ยวกับเมืองในอนาคตธุรกิจในอนาคตเพื่อสร้างคนอมตะนั่นเอง.
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